



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.ชูขวัญ เรือนศิลา	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๗๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๗๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	น.ส.น้ำทิพย์ ศรีเมือง	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	น.ส.มณฑนา ชัยสุพรรณ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๒๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๒๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๔	น.ส.อุบลรัตน์ ศรีพงศ์สุทธิ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๖๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๖๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสามารถ ตันอริยกุล)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวชัชวัญ เรือนศิลา

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๗๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้การยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ เป็นเวลา ๒ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๑๐๕๕๙๘</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวซูขวัญ เรือนศิลา

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๗๒)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชนิดเรื้อรังหลังได้รับการผ่าตัด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ๕ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๗๑ ปี HN ๒๑๕๓/๕๓ อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการ แขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรง พูดไม่ได้ ๓ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ญาติให้ประวัติว่า ๒ สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยล้มศีรษะกระแทกพื้น มีแผลฉีกขาดที่ศีรษะด้านซ้าย มารับการรักษาที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง ไม่สับสน แพทย์เย็บแผลและให้กลับบ้านไป หลังจากที่ได้กลับจากโรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เองเป็นปกติ เดินได้เองปกติ ไม่มีอาการอ่อนแรง พูดคุยถามตอบรู้เรื่อง ๓ วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการแขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรง พูดไม่ได้ นอนหลับตลอด ไม่รับประทานอาหาร ญาติจึงพามาโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย พบว่าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นโรคตับแข็งระยะเวลา ๑ ปี รักษาโดยการรับประทานยาโดยตลอด ส่งตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ผลการตรวจพบมีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นดิวราชนิดเรื้อรังทางด้านซ้าย แพทย์ได้วางแผนทำการผ่าตัด Lt.Craniotomy with remove subdural hematoma เจาะเลือดเตรียมตัวเพื่อผ่าตัด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เวลา ๐๖.๔๕ น. FBS = ๑๑๗ mg% ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๐.๙% NSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ในอัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง รับไว้ในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๕ น. แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัว ลืมตาได้เอง ผลการตรวจทางระบบประสาท E๔V๒M๕การตอบสนองของรูม่านตาต่อแสง ตาข้างขวาขนาด ๒ มิลลิเมตรความไวปกติ ตาข้างซ้ายขนาด ๒ มิลลิเมตร ความไวปกติ แขนขาด้านขวาอ่อนแรงมาก แขนด้านซ้ายอ่อนแรงเล็กน้อย ขาด้านซ้ายอ่อนแรงมาก ตรวจวัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๙/๗๔ มิลลิเมตรปรอท แพทย์ได้วางแผนทำการผ่าตัด Lt. Craniotomy with remove subdural hematoma วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้รับการรักษาโดยให้เฝ้าระวังภาวะวิกฤตต่างๆที่หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต โดยให้ดมออกซิเจน ทางจมูก ปริมาณ ๕ ลิตรต่อนาที ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ สวนคาสายสวนปัสสาวะ ให้งดน้ำและอาหารทางปาก ทุกชนิดเป็นเวลา ๒ วัน และรักษาโรคตับแข็งโดยแพทย์ทางด้านอายุรกรรมร่วมให้การรักษา โดยการให้รับประทานยา ให้เลือด เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะซีดก่อนและหลังผ่าตัด ได้รับการพยาบาลโดยดูแลให้ได้รับยาเลือดและสารน้ำทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา การดูแลแผลผ่าตัดป้องกันการติดเชื้อ การกระตุ้นให้

ผู้ป่วย Ambulation พร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆ จนกระทั่งอาการทุเลา พันภาวะวิกฤตไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน แพทย์จึงอนุญาตให้ไปรับการรักษาต่อที่หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๖ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ได้ทบทวน พยาธิสรีรภาพ ของสมอง
๒. ได้ความรู้เกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรค สาเหตุการเกิดโรค การรักษาโดยการผ่าตัด Lt. Craniotomy With remove subdural hematoma
๓. เพิ่มความสามารถในให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองด้านซ้ายชนิดเรื้อรังหลัง การผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามแผนการรักษาของแพทย์
๔. เผื่อระวัง และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัด Lt. Craniotomy with remove subdural hematoma
๕. ลดระยะเวลาในการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัด Lt. Craniotomy with remove subdural hematoma
๖. ผู้ป่วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองหลังจากได้รับการผ่าตัด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ อย่างปกติ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการใส่และคาสายสวนปัสสาวะ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการพยาบาล ในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลตากสิน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อพัฒนางานด้านการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการใส่และคาสายสวนปัสสาวะ ของหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเช็ดทำความสะอาดเมื่อผู้ป่วยถ่ายอุจจาระ (ในผู้ป่วยที่ใส่แผ่นรองขับ) ของบุคลากรในหอผู้ป่วยผู้ป่วยกึ่งวิกฤต
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การพยาบาลอย่างถูกต้องตามนโยบายการควบคุมโรคติดเชื้อ ในโรงพยาบาลตากสิน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักและมีการทบทวนหลักการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อระบบ ทางเดินปัสสาวะจากการใส่และคาสายสวนปัสสาวะ ของกองควบคุมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลตากสิน
๒. ได้มีการพัฒนาคุณภาพของงานประจำในการดูแลผู้ป่วยหนักที่ใส่ผ้าอ้อม/แผ่นรองขับ ในเรื่องการเกิด การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการใส่และคาสายสวนปัสสาวะ ของหน่วยงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๓. ลดค่าใช้จ่าย เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะ และจำนวนวันนอนของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลตากสิน